

THÀNH ỦY HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN, XUẤT BẢN, TUYÊN TRUYỀN LỊCH SỬ ĐẢNG

HỒNG QUANG

Sáng 17- 8, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW (ngày 28-8-2002) của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU (ngày 6-8-2009) của Ban Thường vụ Thành ủy khóa XIV về công tác Lịch sử Đảng.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có GS,TS Phùng Hữu Phú Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Công Soái Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội cùng nhiều chứng nhân lịch sử và đông đảo những người làm công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng của Trung ương và của Hà Nội.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị khẳng định: Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư TƯ và 3 năm thực hiện chỉ thị của Ban thường vụ Thành ủy, các cấp ủy đảng, các ngành, đoàn thể của Hà nội đã nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm đối với công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng. Công tác Lịch sử Đảng phát

triển sâu rộng hơn trước. Từ năm 2002 đến nay, đã có 466 sách Lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống của các cấp, các ngành trên địa bàn Thành phố được xuất bản, phát hành, trong đó cấp tỉnh, thành phố có 23 cuốn; cấp huyện, quận, thị có 84 cuốn; cấp xã, phường có 278 cuốn; các ngành đoàn thể có 81 cuốn. Đáng chú ý là các cuốn *Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hà Nội (1930-2000)* xuất bản năm 2004; *Biên niên sự kiện cơ bản Lịch sử Đảng bộ thành phố Hà Nội (2001-2005)*, xuất bản năm 2005; *Nhìn lại 60 năm ngày toàn quốc kháng chiến-Những bài học kinh nghiệm*, xuất bản năm 2006; *Hà Nội, bán anh hùng ca bất tử*, xuất bản năm 2006; *Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội – Thủ đô Hà Nội với Bác Hồ (1930-1969)*, xuất bản năm 2007; *Sáng mãi lưu thiên hương*, xuất bản năm 2009; *Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Tây, tập 3 (1954-1975) và tập 4 (1975-2008)*; *Các kỳ Đại hội Đảng bộ Tỉnh Hà Tây (1947-2005)*; *Bác Hồ với Hà Tây*; trong đó, chỉ tính trong 5 năm, từ 2002 đến tháng 7-2008 (trước khi mở rộng địa giới), Hà Nội xuất bản được 141

cuốn: Hà Tây xuất bản được 90 cuốn Lịch sử Đảng bộ các cấp (cấp tỉnh có 10 cuốn; cấp huyện và tương đương có 17 cuốn; cấp xã, phường, thị trấn có 63 cuốn),

Công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng của Hà Nội phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của Thủ đô và của cả nước.

Hội nghị cũng thẳng thắn đánh giá, một số cấp ủy đảng, ban, ngành, đoàn thể chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của công tác Lịch sử Đảng nên việc chỉ đạo, lãnh đạo không thường xuyên, liên tục, thiếu quan tâm, sâu sát, định hướng cụ thể; chất lượng một số sách Lịch sử Đảng bộ địa phương chưa mang tính khoa học cao; đội ngũ cán bộ phụ trách công tác sưu tầm, biên soạn Lịch sử Đảng ở cấp quận, huyện, thị phần lớn phải làm kiêm nhiệm; hầu hết các phường, xã, thị trấn vẫn gặp nhiều khó khăn về tài chính trong quá trình tổ chức xuất bản sách....

Hội nghị đúc kết 3 bài học kinh nghiệm, nêu hai kiến nghị, trong đó nhấn mạnh đề nghị Viện Lịch sử Đảng – Học viện Chính trị

Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tăng cường công tác chỉ đạo, thông tin chuyên ngành, duy trì thường xuyên công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác lịch sử cả nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS,TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh: Thủ đô Hà Nội với chiều sâu của ngàn năm văn hiến có rất nhiều tiềm năng, trong đó văn hóa và truyền thống cách mạng là một tiềm năng và nguồn lực vô

giá. Việc làm tốt công tác sưu tầm, biên soạn, xuất bản Lịch sử Đảng bộ các cấp, các ban, ngành của Hà Nội góp phần thiết thực vào giáo dục tư tưởng, chính trị nói chung và vào quá trình phát triển bền vững của Thủ đô. Nghiên cứu, biên soạn các công trình Lịch sử Đảng không chỉ là tổng kết quá khứ mà còn để khơi dậy truyền thống, vận dụng vào quá trình phát triển của Hà Nội hôm nay và mai sau.

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đánh giá trong 10 năm qua, công tác Lịch sử Đảng được các cấp ủy Thành phố quan tâm, chỉ đạo đạt kết quả tốt, trong đó nhiều địa phương có thành tích xuất sắc. Đồng chí cũng nhắc nhở các địa phương, ban, ngành, đoàn thể khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao vai trò và sự quan tâm của cấp ủy để đẩy mạnh hơn nữa công tác Lịch sử Đảng.

Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc. Cũng trong dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng giấy khen cho 13 tập thể có nhiều cống hiến cho công tác Lịch sử Đảng.

Tại Hội nghị, Thành ủy Hà Nội cho ra mắt cuốn *Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hà Nội, tập 1 (1926-1945)*, theo địa giới mở rộng, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản với 383 trang, gồm Lời giới thiệu của TS Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy và 6 chương, phần phụ lục. Cuốn sách là công trình khoa học, đảm bảo tính chân xác, khoa học đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động của toàn dân, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp.